

Số: /SYT-NV
V/v báo cáo tình hình thực hiện
Chỉ thị số 16/CT-TTg

Bình Phước, ngày tháng năm 2020

Kính gửi: BCĐ Quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện Công văn số 2032/CV- BCĐ ngày 11/4/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid-19 về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg;

Sở Y tế xin báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Về thực hiện nghiêm biện pháp cách ly toàn xã hội:

Các cơ quan, ban ngành trong tỉnh đã triển khai việc thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng.

Các phân xưởng, nhà máy sản xuất trên địa bàn tỉnh đã triển khai bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn và thực hiện các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định.

Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, mọi người dân thực hiện nghiêm quy định hạn chế tập trung đông người, ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp cần thiết nêu tại Mục 1, Công văn số 913/UBND-KGVX ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh.

Nhiều đơn vị tổ chức làm việc tại nhà phù hợp với điều kiện cụ thể của mình, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

2. Các nội dung ngành Y tế đã triển khai thực hiện:

Chỉ đạo các cơ sở y tế phổ biến nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong bệnh viện qua hệ thống mạng nội bộ để nâng cao nhận thức và thực hiện.

Thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. CBCNV ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng..

Mọi trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

Chỉ đạo các cơ sở y tế xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối cho CBCBVC và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch

Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong khuôn viên bệnh viện, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định.

Đã triển khai cho nhân viên y tế khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp;

Chỉ đạo cơ sở y tế khi vận chuyển người bệnh bằng xe chuyên dùng, đảm bảo đầy đủ phương tiện phòng hộ cho lái xe và nhân viên y tế

Có văn bản hướng dẫn thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện; kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh, mỗi bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, phân loại các bệnh nhân đến khám tại phòng khám Bệnh viện có triệu chứng về hô hấp, khai thác đầy đủ yếu tố dịch tễ, khi có bệnh nhân nghi ngờ chuyển viện an toàn theo quy định, tiến hành xét nghiệm để có chẩn đoán xác định hoặc loại trừ, không để một cá nhân lây lan làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bệnh viện.

Sắp xếp nhân lực phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, một số vị trí thực hiện làm việc tại nhà, phân công lãnh đạo trực giải quyết công việc theo quy định.

Các cơ sở y tế vẫn tổ chức khám bệnh kê đơn, điều trị nội trú nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ: đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử khuẩn và thực hiện các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định, cụ thể:

+ Thực hiện phân luồng, khám sàng lọc bệnh nhân hô hấp (ho, sốt, khó thở...) tránh lây nhiễm chéo: Bệnh viện có bảng chỉ dẫn phân luồng.

+ Yêu cầu bệnh nhân đeo khẩu trang, đo nhiệt độ và rửa tay sát khuẩn khi vào khám bệnh (có treo băng rôn yêu cầu và sắp xếp nơi rửa tay tại cửa chính gần cổng)

+ Giữ khoảng giữa các bệnh nhân đến khám tối thiểu 2 m, không tụ tập quá 10 người tại nơi chờ khám bệnh (có bảng hiệu yêu cầu).

+ Bệnh nhân điều trị nội trú: Sắp xếp 02 người/phòng, hạn chế người đến thăm và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Yêu cầu tất cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phải khai báo y tế bắt buộc tại tờ khai y tế của Bệnh viện. Riêng nhân viên y tế yêu cầu khai báo y tế trên hệ thống phần mềm Ncov của Bộ Y tế.

Các cơ sở y tế hạn chế tổ chức hội, họp, chỉ giao ban các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần.

3. Về xử lý các trường hợp liên quan “ổ dịch” đã qua lại Bệnh viện Bạch Mai (thành phố Hà Nội) từ ngày 12/3/2020:

Các trường hợp có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai: 08 trường hợp, đến nay đã hết thời gian cách ly, trong đó:

+ Có 5 trường hợp được giám sát, cách ly: 01 trường hợp cách ly y tế tập trung, 02 trường hợp Cách ly tập trung, 02 trường hợp cách ly tại nhà.

+ 03 trường hợp hiện không có ở địa phương.

+ Đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 4/5 trường hợp, kết quả 4/5 âm tính (01 trường hợp đã qua 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối đến khi trở về địa phương, đã hết thời gian cách ly tại thời điểm giám sát, có sức khỏe bình thường, không lấy mẫu xét nghiệm)

4. Công tác rà soát, kiểm tra y tế, cập nhật tình hình sức khỏe của những người đã nhập cảnh từ ngày 8/3/2020:

a. Công dân Việt Nam

Từ ngày 07/3 đến ngày 24/3/2020, rà soát với danh sách người nhập cảnh của Công an tỉnh như sau:

- Số người được cách ly tập trung là: 265

- Số người được cách ly tại nhà là: 18

- Số người đã được cách ly/quá 14 ngày ở nơi khác trước khi về Bình Phước: 02

b. Người nước ngoài

Từ ngày 07/3 đến ngày 24/3/2020, rà soát với danh sách người nhập cảnh của Công an tỉnh như sau:

- Số người được cách ly tập trung là: 0

- Số người được cách ly tại nhà là: 35

Sở giao thông vận tải đã phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng xây dựng kế hoạch sử dụng phương tiện vận chuyển người từ cửa khẩu về điểm cách ly hoặc đưa người sau khi hoàn thành cách ly về địa phương nơi cư trú.

5. Hoạt động phối hợp của các sở ngành:

5.1 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Thực hiện nghiêm chỉ đạo tạm thời đóng cửa các cửa khẩu chính (Hoàng Diệu, Lộc Thịnh), cửa khẩu phụ (Tân Tiến) kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020; tăng cường kiểm soát các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới với Campuchia. Kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư; tất cả người nhập cảnh từ Campuchia đều phải cách ly tập trung 14 ngày.

5.2 Sở Thông tin và Truyền thông:

a. Về công tác thông tin tuyên truyền

Đã kịp thời ban hành các văn bản đề nghị các cơ quan báo chí, các địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh cơ sở để toàn thể nhân dân nắm bắt kịp thời thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 303/STTTT-TTBCXB ngày 31/3/2020 về việc đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 16 CT/TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, Sở đã ban hành nhiều văn bản khác về định hướng thông tin tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, thông điệp, hướng dẫn của Trung ương, của Bộ Y tế, của tỉnh trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải pháp triển khai quyết liệt của tỉnh trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; Thông tin về tình

hình, diễn biến, công tác phòng, chống, biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

b. Về ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức hội họp, xử lý công việc qua mạng:

- Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 01/4/2020 về tổ chức họp và làm việc trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Theo đó, đã triển khai cụ thể các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), giải pháp phù hợp để các cơ quan, đơn vị áp dụng thực hiện.

- Đã ban hành Công văn số 307/STTTT-BCVTCNTT ngày 01/4/2020 về hướng dẫn triển khai họp trực tuyến qua đường truyền Internet. Theo đó, đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai các cuộc họp có nội dung không bí mật nhà nước bằng hình thức trực tuyến qua đường truyền Internet, cụ thể: Tăng cường các cuộc họp qua hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh; Đối với các cuộc họp nội bộ của cơ quan, sử dụng các ứng dụng họp trực tuyến phổ biến hiện nay: Zoom meeting, google Hangout, Cisco Webex Meetings,... các đơn vị có thể lựa chọn ứng dụng phù hợp để triển khai họp trực tuyến trong nội bộ. Hiện nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã được trang bị phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, do vậy việc thực chỉ đạo làm việc tại nhà qua mạng có nhiều thuận lợi.

Sở đã phối hợp với các doanh nghiệp Viễn thông hỗ trợ các đơn vị triển khai giải pháp họp trực tuyến qua đường truyền Internet bằng phần mềm TrueConf, cấp 145 tài khoản cho 20 đơn vị cấp tỉnh và 11 đơn vị cấp huyện để ứng dụng tại cơ quan.

c. Công tác thanh tra, kiểm tra:

Tập trung theo dõi, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh. Sở đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh xử lý hành chính tài khoản facebook “Nam Chữ Ký Số” (phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài) đăng tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19.

d. Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan STTTT:

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và Công văn số 824/UBND-KGVX ngày 31/2/2020 của UBND tỉnh, Sở đã có văn bản triển khai tới công chức, viên chức toàn cơ quan về giải quyết công việc ở nhà, qua mạng thông qua các ứng dụng: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (Văn phòng điện tử: tất cả văn bản đến, văn bản đi đều được xử lý qua phần mềm, ứng dụng ký số và phát hành văn bản điện tử); phần mềm họp không giấy Ecabinnet; Hệ thống Công dịch vụ công (để giải quyết TTHC); Thư điện tử công vụ; trao đổi công việc qua nhóm Zalo. Qua thời gian triển khai thực hiện, công việc chuyên môn được đảm bảo đúng tiến độ, tạo được sự liên kết chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ của cơ quan. Sở đã triển khai đến toàn thể công chức, viên chức nội dung Chỉ thị số 15 CT/TTg, Chỉ thị số 16 CT/TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 824/UBND-KGVX ngày

31/3/2020 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid19. Đến nay, công chức, viên chức thực hiện tốt, không có trường hợp vi phạm. Sở đã bố trí Bảo vệ trực cơ quan, đảm bảo an toàn, an ninh; trực Văn thư trong giờ hành chính để tiếp nhận văn bản; lên danh sách công chức, viên chức, người lao động đăng ký làm việc tại cơ quan.

5.3 Công an tỉnh:

Phối hợp Sở Y tế đã tổ chức được 15 chốt chặn kiểm tra chốt chặn, kiểm tra tại các đầu mối giao thông chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

5.4 Thanh tra tỉnh:

Ngày 31/3/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo số 66/TB-T.Tr về việc phân công Ban Lãnh đạo trực cơ quan xử lý công việc, các Phòng nghiệp vụ phân công 02 công chức/ngày làm việc tại cơ quan trong thời gian từ ngày 01- 15/4/2020. Các công chức còn lại, sử dụng công nghệ thông tin xử lý công việc tại nhà theo chức năng và nhiệm vụ được giao, đảm bảo công việc được vận hành.

Trong 01 tuần đầu (từ ngày 01 - 06/4/2020), cán bộ công chức cơ quan Thanh tra tỉnh đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Công văn số 824/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh và công việc được đảm bảo giải quyết kịp thời.

5.5 Bộ CHQS tỉnh:

a/ Công tác quán triệt triển khai thực hiện

Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 824/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh, về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tổ chức quán triệt cho 100% cán bộ, chiến sĩ trong LLVT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

b/ Kết quả đạt được:

Thực hiện chỉ đạo của Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh với phương châm 04 tại chỗ trong phòng dịch: “một là dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; hai là cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ tại chỗ; ba là kinh phí tại chỗ; bốn là nhân lực tại chỗ”. Từ ngày 31/3/2020, LLVT tỉnh chấp hành nghiêm lệnh cấm trại 100% quân số của Tư lệnh Quân khu. Ngày 01/4/2020, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Công an, Biên phòng, Sở Y tế và các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh triển khai Phương án số 827/PA-(CA-QS-BP-YT) về phối hợp sử dụng lực lượng, phương tiện chốt chặn, kiểm soát địa bàn tỉnh Bình Phước chống dịch COVID-19, đến nay đã phối hợp triển khai lập 157 Chốt gác (tổng quân số = 795 đ/c, trong đó: Quân sự = 348 đ/c, Công an = 220 đ/c, Biên phòng = 138 đ/c, Y tế = 89 đ/c) tại các đầu mối giao thông trên địa bàn tỉnh để kiểm tra, giám sát vệ sinh, xử lý y tế đối với người, phương tiện ra vào; phát hiện đưa vào cách ly các trường hợp nghi nhiễm bệnh. Qua tuần tra, chốt chặn

phát hiện 06 vụ/49 người vi phạm quy chế biên giới, tiến hành đo kiểm tra thân nhiệt, sau đó đưa về khu cách ly tập trung.

Tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng Chống dịch COVID-19 của tỉnh triển khai các huyện, thị xã, thành phố khảo sát thực tế trên địa bàn các khu vực có khả năng tiếp nhận cách ly, qua khảo sát xác định trên địa bàn tỉnh có tổng số 38 điểm cách ly tập trung, sẵn sàng cách ly 8.766 người; trong đó: Quân sự 09 điểm, dân sự = 29 điểm. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có ca nhiễm bệnh, hiện đã tiếp nhận và cách ly 1.749 người (gồm Việt kiều, người nước ngoài, người Việt Nam làm việc tự do tại Campuchia) trong đó 1.126 trường hợp đã hết thời gian cách ly, 623 trường hợp đang cách ly (195 trường hợp cách ly tập trung tại 04/38 điểm cách ly của tỉnh; 428 trường hợp cách ly tại nhà).

Tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh chuẩn bị phương án thành lập bệnh viện dã chiến quy mô 100 giường tại sân bay Lộc Ninh và chuẩn bị 05 điểm sẵn sàng bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt sau thời gian cách ly 14 ngày cho 230 hộ việt kiều từ Campuchia về địa bàn tỉnh. Tham mưu dự toán kinh phí, vật chất, trang thiết bị bảo đảm xây dựng bệnh viện dã chiến; 05 điểm tiếp nhận và bảo đảm cho các Chốt gác thực hiện nhiệm vụ theo phương án. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2 của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh.

5.6 Sở Tư pháp:

a. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện

Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản chỉ đạo các Phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, cụ thể như sau:

- Công văn số 272/STP-VP ngày 31/3/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Công văn số 277/STP-GD&BTTP ngày 01/04/2020 về việc tạm ngừng cung cấp dịch vụ để thực hiện biện pháp cách ly toàn xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

- Công văn số 278/STP-VP ngày 01/4/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, thực hiện Công văn số 913/UBND-KGVX ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/04/2020 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 1221/BTP-PLSHC ngày 03/4/2020 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Công văn số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, ngày 06/4/2020, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 307/STP-GD&BTTP đề nghị các tổ chức hành nghề Công chứng, Thừa phát lại, Đấu giá tài sản, Luật sư trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg và các văn bản nêu trên có liên quan về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

Ngoài ra, Sở Tư pháp còn chỉ đạo bộ phận chuyên môn thường xuyên cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh và tình hình dịch bệnh Covid - 19 (theo các văn bản của cấp trên) để kịp thời đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở; đồng thời chỉ đạo các Phòng, đơn vị có liên quan kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

b. Kết quả thực hiện

Từ ngày 01/4/2020 đến nay, toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tư pháp đã thực hiện nghiêm theo các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 3078-CV/TU ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy, Công văn số 824/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh và chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại công sở, không có trường hợp nào lây nhiễm dịch bệnh. Riêng đối với công chức, viên chức được giải quyết nghỉ phép trong thời gian này, Sở Tư pháp đã chỉ đạo sau khi hết thời hạn nghỉ phép phải thực hiện việc cách ly tại nhà 14 ngày và khai báo y tế về tình hình sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngoài ra, để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đã thực hiện nghiêm việc bố trí công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà và phân công lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động thực hiện trực cơ quan, giải quyết công việc theo quy định.

5.7 Sở Giao thông vận tải:

a. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại một số văn bản sau:

- Công văn số 276/SGTVT-VT ngày 31/3/2020 của Sở Giao thông vận tải việc kế hoạch huy động phương tiện vận chuyển người từ cửa khẩu về điểm cách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Thông báo số 25/TB-SGTVT ngày 31/3/2020 của Sở Giao thông vận tải việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Công văn số 277/SGTVT-VT ngày 01/4/2020 của Sở Giao thông vận tải việc triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

- Thông báo số 26/TB-SGTVT ngày 01/4/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc tạm đình chỉ hiệu lực có thời hạn các loại phù hiệu, biển hiệu xe kinh doanh vận tải.

- Thông báo số 27/TB-SGTVT ngày 01/4/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc dừng xuất, nhập cảnh công dân hai nước Việt Nam và Lào; không hoạt động xe điện 4 bánh vận chuyển khách tham quan.

- Kế hoạch số 28/KH-SGTVT ngày 02/4/2020 của Sở Giao thông vận tải về hành động công tác phòng, chống dịch Covid-19 và biện pháp khắc phục do ảnh hưởng của dịch.

- Kế hoạch số 29/KH-SGTVT ngày 06/4/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc sử dụng phương tiện vận chuyển người từ cửa khẩu về điểm cách ly hoặc đưa người sau khi hoàn thành cách ly về địa phương nơi cư trú.

b. Tình hình thực hiện công tác chỉ đạo

b.1. Về tình hình thực hiện của các phòng, ban

- Các đơn vị quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm việc thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh.

- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành giao thông vận tải tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; không tụ tập ngoài công sở.

- Các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thực sự cần thiết như bộ phận văn thư, công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính ... và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường trao đổi, làm việc thông qua hệ thống mạng nội bộ, mạng Internet, tổ chức họp trực tuyến, Online để xử lý, giải quyết công việc kịp thời.

b.2. Đối với hoạt động vận tải khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe Taxi, Xe Hợp đồng, Xe Du lịch:

Ngừng hoạt động kể từ 00 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15/4/2020. Hạn chế tối đa phương tiện cá nhân, hạn chế việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác; dừng việc di chuyển từ tỉnh đến các vùng có dịch, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.

Việc vận chuyển công nhân phải đảm bảo mỗi chuyến xe tối đa không quá 50% số ghế và không quá 20 người/chuyến, hành khách trên xe phải đeo khẩu trang; trang bị dung dịch sát khuẩn trên xe, bố trí trên xe tại cửa lên xuống để hành khách rửa tay trước khi lên xe vào chỗ ngồi và phải khai báo y tế theo quy định.

b.3. Ngày 31/3/2020, Sở GTVT tiến hành kiểm tra việc chấp hành chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các bến xe: Bến xe Trường Hải, Bến xe Phước Long, Bến xe Bù Đăng và đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

b.4. Phân công lực lượng Thanh tra GTVT tham gia các chốt kiểm soát liên ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do cơ quan chức năng lập như trên tuyến đường QL14, QL13, ĐT741 tại các cửa ngõ của tỉnh.

b.5. Phòng QLVT,PT&NL bố trí nhân sự trực cập nhật dữ liệu từ trên hệ thống thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để theo dõi và đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị kinh doanh vận tải.

Trong quá trình theo dõi qua thiết bị GSHT đã phát hiện một số xe khách hoạt động và tiến hành thông báo ngay cho đơn vị vận tải để kịp thời chấn chỉnh; qua tường trình của chủ xe, lái xe thì các xe không chở khách, do những ngày

đầu mới cấm, xe phải quay về đơn vị và không chở khách hoặc xe chở người nhà, có lái xe đi công việc riêng.

Thời gian này số lượng xe vận chuyển công nhân trên địa bàn tăng lên nhiều, do yêu cầu xe vận chuyển công nhân: Không vận chuyển quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người trên 01 (một) chuyến xe.

Hiện nay, Sở GTVT đã huy động, trưng dụng 19 xe khách, báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh và đã thông báo đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để sử dụng phục vụ công tác vận chuyển người được cách ly.

c. Phương hướng thực hiện tiếp theo

- Tiếp tục huy động, trưng dụng xe khách để sử dụng phục vụ công tác vận chuyển người đến điểm cách ly tập trung hoặc hỗ trợ những người sau khi hoàn thành cách ly theo quy định của ngành y tế đưa về địa phương nơi cư trú hoặc đưa về các điểm trung chuyển tại các tỉnh, thành phố phù hợp.

- Tiếp tục tăng cường công tác theo dõi giám sát qua TBGSHT, kịp thời phát hiện xe khách hoạt động để nhắc nhở hoặc thông báo cho lực lượng chức năng kiểm tra xử lý theo quy định.

- Thanh tra GTVT tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra, xe vận chuyển hành khách đi qua địa bàn hoặc phối hợp các địa phương, vận chuyển người sau khi hoàn thành việc cách ly.

d. Khó khăn, kiến nghị

- Ngày 01/4/2020 Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt phương án phối hợp sử dụng lực lượng, phương tiện chốt chặn, kiểm soát địa bàn tỉnh Bình Phước chống dịch Covid-19 tại văn bản số 827/PA(CA-QS-BP-YT), trong đó bao gồm các lực lượng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng, Sở Y Tế. Tuy nhiên không có lực lượng Thanh tra giao thông - Sở GTVT.

- Để có cơ sở cho lực lượng Thanh tra giao thông triển khai thực hiện, cũng như để đảm bảo các chế độ cho lực lượng Thanh tra giao thông đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra liên ngành. Thanh tra Sở đã đề nghị Lãnh đạo Sở xem xét có kiến nghị UBND tỉnh bổ sung lực lượng Thanh tra giao thông - Sở GTVT vào phương án phối hợp sử dụng lực lượng, phương tiện chốt chặn, kiểm soát địa bàn tỉnh Bình Phước chống dịch Covid-19. Sở GTVT đã có Tờ trình số 61/TTr-SGTVT ngày 06/4/2020 về việc xem xét bổ sung lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải tham gia tại các chốt kiểm tra liên ngành.

- Đề nghị UBND tỉnh xem xét cho chủ trương về việc bố trí, sử dụng nguồn kinh phí để vận chuyển người từ cửa khẩu về các điểm cách ly tập trung hoặc vận chuyển người sau khi hoàn thành việc cách ly theo quy định về địa phương nơi cư trú.

5.8 Sở Công Thương:

a) Công tác chỉ đạo triển khai bình ổn thị trường, đảm bảo hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh:

Sở Công Thương tiếp tục phối hợp các sở ngành, UBND các huyện thị, thành phố rà soát việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp của ngành trong phòng, chống dịch covid-19, cụ thể:

a.1/ Rà soát việc triển khai thực hiện các văn bản:

Văn bản số 209/SCT-TM ngày 18/02/2020 gửi đến UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các Ban quản lý chợ chủ động liên hệ với các doanh nghiệp sản xuất để hỗ trợ kết nối, tiêu thụ các sản phẩm nông sản trên địa bàn đang gặp khó khăn trong tìm đầu ra, thị trường tiêu thụ.

Văn bản số 211/SCT-TM ngày 18/02/2020 gửi đến các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đăng ký nhu cầu cần hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, kết nối với hệ thống phân phối trong và ngoài tỉnh nhằm hỗ trợ tiêu thụ.

Văn bản 218/SCT-TM ngày 19/02/2020 đề nghị các Sở, ngành chức năng, Ban quản lý các cửa khẩu điều hành hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu và tình hình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh đối với người và phương tiện qua lại biên giới. Cập nhật, thường xuyên thông tin, khuyến cáo đến các doanh nghiệp, các Hội doanh nghiệp về các chính sách, thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu đường bộ với Trung Quốc để các doanh nghiệp biết và chủ động sản xuất, chọn thời điểm xuất hàng hóa qua Trung Quốc cho phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Văn bản số 426/SCT-TM ngày 20/3/2020 đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, vận động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn cam kết chuẩn bị đủ nguồn hàng với giá bình ổn các mặt hàng lương thực, thực phẩm và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác.

Văn bản số 471/SCT-TM ngày 28/3/2020 gửi các Siêu thị, Trung tâm thương mại thực hiện nghiêm nội dung yêu cầu của UBND tỉnh tại công văn số 790/UBND-KGVX ngày 27/03/2020; Tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ: khu vui chơi giải trí, nhà hàng, cửa hàng ăn uống giải khát, quán beer club, Gym, uốn tóc, chăm sóc thẩm mỹ nằm trong khuôn viên siêu thị và Trung tâm thương mại. Đồng thời, tăng cường ngay nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác nhằm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn.

Thông báo các doanh nghiệp chấp hành và thực hiện nghiêm công văn số 824/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh; Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19.

a.2/ Làm việc với các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ:

Nhằm đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh, ngày 18/3/2020, Sở Công Thương đã thành lập tổ công tác cùng với Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND thành phố Đồng Xoài, phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước đến làm việc với các doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn tỉnh về tình hình kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác để ứng phó diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19. Các doanh nghiệp phân phối đã chuẩn bị nguồn hàng tăng so với cùng kỳ năm trước từ 40% đến 100% tùy theo

các mặt hàng (tăng cao chủ yếu là các nhóm hàng gạo, mì gói, dầu ăn, nước mắm, ...) và cao hơn so những ngày bình thường trước đó.

UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập các Tổ công tác đến làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ trên địa bàn để nắm bắt thông tin về nguồn hàng, khả năng cung ứng và vận động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cam kết bán hàng bình ổn giá, không đầu cơ, găm hàng, tăng giá gây bất ổn thị trường, đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

b) Tình hình thị trường:

Trên cơ sở triển khai các giải pháp, nhiệm vụ của ngành và triển khai thực hiện nghiêm công văn số 824/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh; Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19; đến thời điểm báo cáo, thị trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước ổn định, tại các chợ, hàng hóa kinh doanh phong phú, đáp ứng đủ cung cầu của người dân. Tại các doanh nghiệp phân phối lương thực, thực phẩm và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu: hoạt động phân phối hàng hóa diễn ra bình thường; giá cả được các doanh nghiệp phân phối giữ ổn định, không tăng; Tại các Siêu thị, sức mua giảm ngoại trừ các mặt hàng thức ăn chế biến sẵn, mì gói tăng mạnh. Siêu thị đã áp dụng hình thức bán hạn chế (đối với nhóm hàng khẩu trang, gel rửa tay, mì gói,...), đồng thời thường xuyên theo dõi, giám sát để kịp thời phát hiện ngăn chặn tình trạng mua gom, tích trữ. Để tránh tập trung đông người đến mua hàng trong thời điểm dịch Covid-19, Siêu thị đã triển khai dịch vụ bán hàng Online thông qua mạng xã hội, số điện thoại đường dây nóng.

Trên địa bàn tỉnh không xảy ra các hiện tượng như: đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, các vấn đề nổi cộm xảy ra trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

c) Tình hình tổ chức thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg tại Sở Công Thương:

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 824/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19. Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số 491/TB-SCT ngày 01/4/2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, đã yêu cầu CBCC, VC, NLĐ thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ ngày 01/4/2020; Không tụ tập ngoài công Sở; Phân công luân phiên CBCC, VC thực hiện làm việc trực tuyến trên mạng tại nhà, số lượng làm việc trực tiếp tại cơ quan tối thiểu 1/3 đến tối đa không quá 1/2 số lượng CBCC, VC. Tạm hoãn tất cả các cuộc họp, đoàn công tác chưa thật sự cần thiết, cấp bách, không cử CBCC tham gia các đoàn liên ngành. Bố trí nơi tiếp xúc, làm việc với các cá nhân, tổ chức liên hệ công tác tại phòng tiếp dân...

5.9 UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ:

1. Tình hình chấp hành trong nhân dân:

Đối với các quán cà phê, giải khát, nhà hàng ăn uống, quán ăn, thẩm mỹ viện, massage... có lượng khách trên 20 người tại một thời điểm phục vụ đều đã

đóng cửa, chấp hành nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT- TTg ngày 31/3/2020 của Chính phủ và Công văn số 824/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh . Còn lại một số cửa hàng nhỏ lẻ có lượng khách từ dưới 10 người tại một thời điểm phục vụ vẫn còn hoạt động, tuy nhiên chủ yếu kinh doanh theo hình thức bán cho khách hàng mang về hoặc bán Online giao hàng tận nhà. Đối với các siêu thị, chợ, cửa hàng tạp hóa vẫn tổ chức hoạt động trên tinh thần thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch theo khuyến cáo nhằm đảm bảo nhu cầu mua bán hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhân dân..

Đối với các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, trò chơi điện tử, karaoke:

Thực hiện nghiêm việc dừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có tập trung đông người trên địa bàn thị xã từ tháng 2 đến nay. Các cơ sở kinh doanh karaoke, điểm kinh doanh game Online, trò chơi điện tử quán bar, các dịch vụ kinh doanh lĩnh vực thể dục thể thao, các di tích lịch sử, điểm du lịch, phòng tập gym ...tạm dừng hoạt động từ 00 giờ ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020. UBND các xã, phường đã triển khai thông báo đến tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ và triển khai ký cam kết tạm ngừng hoạt động. Qua kiểm tra, đến nay các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt việc tạm dừng hoạt động và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đối với các cơ sở tôn giáo: Phòng Nội vụ LĐT BXH, UBND các xã-phường chủ động trong công tác kiểm tra, vận động chức sắc, chức việc, người đứng đầu các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thị xã dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự trên địa bàn thị xã. Qua theo dõi, kiểm tra các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, không tổ chức các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung đông người.

2. Đánh giá chung:

Đến ngày 08/4/2020, hầu hết các quan, đơn vị, các cơ sở kinh doanh, cơ sở tôn giáo và nhân dân trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ý thức của đại đa số người dân chấp hành công tác phòng chống dịch được nâng cao rõ rệt, người dân cơ bản ít đi ra ngoài, phần lớn trên địa bàn thị xã tuân thủ đúng quy định giữ khoảng cách tối thiểu 2m với người xung quanh khi có việc cần thiết ra ngoài và đeo khẩu trang theo quy định.

3. Nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 824/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh. Trong thời gian tới, UBND các cấp tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị, địa

phương trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

5.10 Ban Quản lý Khu kinh tế:

1. Tại đơn vị:

Nhằm đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngăn ngừa sự lây lan dịch bệnh nơi làm việc, Ban Quản lý Khu kinh tế đã trang bị đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay và phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để phun hóa chất khử khuẩn nhằm ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 lây lan tại nơi làm việc.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu kinh tế đã nhanh chóng có văn bản triển khai đến các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc về việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 276/BQL-VP ngày 31/3/2020 của Ban Quản lý. Ngoài ra, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch nhưng vẫn đảm bảo công việc được giải quyết theo đúng tiến độ, đảm bảo giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp được nhanh chóng, Ban Quản lý đã phân công CBCC thuộc các phòng chuyên môn thay phiên trực mỗi ngày 01 người/phòng, còn lại các công chức khác thực hiện nhiệm vụ qua hệ thống mạng nội bộ, zalo, mail, internet...tại Thông báo số 33/TB-BQL ngày 01/4/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế.

Đối với khách đến liên hệ công tác, Ban Quản lý đã chỉ đạo CBCC trực hướng dẫn khách đeo khẩu trang và tiếp tại phòng họp, không tiếp khách tại phòng làm việc để tránh lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Công tác bảo vệ an ninh trật tự trong những ngày này cũng được siết chặt hơn, khi khách đến liên hệ công việc sẽ được Bảo vệ cơ quan phát phiếu điền thông tin cá nhân, nơi đến - đi, xuất nhập cảnh và tình hình sức khỏe để có sự can thiệp kịp thời, nhất là khách đến từ vùng có dịch.

2. Tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh:

Ngày 31/3/2020, Ban Quản lý đã ban hành văn bản số 263/BQL-QLĐTDNLĐ về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3697-CV/TU ngày 27/3/2020 của Tỉnh ủy về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gửi đến các doanh nghiệp trong các KCN và KKT trên địa bàn tỉnh. Qua đó, Ban Quản lý Khu kinh tế đã đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung như: Hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020; hạn chế di chuyển đến những địa phương có dịch, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc điều hành, làm việc...

Ngày 01/4/2020, Ban Quản lý tiếp tục ban hành văn bản số 276/BQL-QLĐTDNLĐ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 triển khai đến các doanh nghiệp trong các KCN và KKT trên địa bàn tỉnh, trong đó Ban Quản lý đã yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các nội dung như: cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày từ 00 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định; yêu cầu mọi người ở

nhà và chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi nơi làm việc, công cộng; yêu cầu kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế đối với công nhân và chuyên gia trước khi lên xe đưa rước, mỗi chuyến xe không quá 50% sức chứa và không quá 20 người/chuyến...

Thực hiện Công văn số 913/UBND -KGVX ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ, Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành công văn số 284/BQL-ĐTDNLD ngày 06/04/2020 thay thế Công văn số 276/BQL-ĐTDNLD ngày 01/4/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế, trong đó đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Ban quản lý Khu Kinh tế cũng đã phối hợp Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh rà soát người nước ngoài nhập cảnh từ ngày 16/3 đến ngày 25/3/2020 để lấy mẫu xét nghiệm đối với 16 trường hợp, kết quả xét nghiệm đều âm tính. Ngoài ra, phối hợp ngành Y tế kiểm tra tình hình phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp trong các KCN, kết quả các các doanh nghiệp đã chủ động tiến hành vệ sinh bề mặt văn phòng, nhà xưởng bằng xà phòng và nước sát khuẩn hàng ngày, cấp phát khẩu trang miễn phí cho công nhân. Đồng thời các doanh nghiệp đã có hướng dẫn cho công nhân cách vệ sinh phòng chống dịch bệnh, theo dõi nhiệt độ hàng ngày. Tất cả công nhân và khách hàng đến giao dịch đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi ra vào nhà xưởng và nơi làm việc.

Đánh giá chung: Nhờ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngay từ những bước đầu, do đó đến thời điểm hiện tại, tại đơn vị và tại các doanh nghiệp trong các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp nào lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Để tiếp tục công tác phòng chống dịch đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành có liên quan để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn này.

5.11 Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

Đã chỉ đạo từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020, công chức, người lao động cơ quan sử dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà, ở nhà và chỉ ra ngoài trong những trường hợp thật sự cần thiết và phân công lãnh đạo, công chức trực và giải quyết công việc trực tiếp tại cơ quan.

Công chức cơ quan đã chấp hành tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 824/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh. Công chức đã thực hiện trực và giải quyết công việc tại cơ quan theo quy định, điều hành công việc chuyên môn trên phần mềm Quản lý văn bản Ioffice 4.0 và các ứng dụng công nghệ thông tin (mail công vụ, Zalo, điện thoại,...); thực hiện nêu gương trong chấp hành các quy định, không tụ tập ngoài công sở, không đăng các tin, bài viết gây hoang mang, hiểu lầm lên mạng xã hội.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Công văn số 2032/CV- BCD ngày 11/4/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid-19 về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Trân trọng!

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Giám đốc Sở;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Các Phòng chức năng;
- Website SYT;
- Lưu VT - NV(K 13.4).